

Số: 767 /BC-CTHADS

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác thi hành án dân sự 6 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. (Trình HĐND tỉnh)

Sáu tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid -19 đã tác động rất lớn đến mọi hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có công tác Thi hành án dân sự; điều kiện kinh tế suy giảm, đương sự không có điều kiện thi hành án có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, số việc, tiền của năm trước chuyển sang tương đối lớn (trên 1.000 việc và trên 360 tỷ đồng) đã gây không ít thử thách cho hoạt động THADS.

Trước những khó khăn đó, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chỉ đạo toàn ngành THADS Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, lựa chọn giải pháp thích hợp với điều kiện, tình hình của từng địa phương quyết liệt tổ chức thi hành án và đến nay đã đạt được kết quả tương đối khả quan trên tất cả các mặt hoạt động, trong đó tỷ lệ thi hành xong về việc đạt tương đối cao, 77,4% (so với chỉ tiêu giao đạt 92,7%) qua đó, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh.

Cục THADS tỉnh xin báo cáo kết quả công tác 6 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về kết quả tổ chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh

a) Kết quả thi hành án về việc

Tổng số bản án, quyết định đã nhận là: 2.268. Qua phân tích, nghiên cứu bản án, quyết định đã tiến hành thụ lý giải quyết thi hành án dân sự là 3.736 việc, trong đó đã ủy thác ra khỏi địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 36 việc.

Như vậy, tổng số việc phải thi hành án trong năm là 3.700 việc, trong đó:

- Số có điều kiện thi hành là 3.132 việc, chiếm 84,2%
- Số chưa có điều kiện là 568 việc, chiếm 15,7%.

Kết quả, đã thi hành xong 2.465 việc, đạt tỷ lệ 78,7%; So với cùng kỳ giảm 301 việc (10,9%) và so với tỷ lệ được giao đạt 92,7%;

b) Kết quả thi hành án về tiền:

Tổng số tiền giải quyết là 454,2 tỷ đồng¹, trong đó đã ủy thác ra khỏi địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 592 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phải thi hành là 390 tỷ đồng, trong đó:

- Số tiền có điều kiện thi hành là 189,3 tỷ đồng, chiếm 52,7%;
- Số tiền chưa có điều kiện thi hành là 169,7 tỷ đồng, chiếm 47,3%;

Kết quả, đã thi hành xong trên 72 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 38%, tăng trên 5 tỷ đồng (4,8%) so với cùng kỳ; so với chỉ tiêu của Tổng cục giao đạt 93,7%.

2. Về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục THADS cấp huyện tăng cường chấn chỉnh mọi hoạt động của đơn vị. Trong đó trọng tâm là công tác tổ chức thi hành án; tập trung, quyết liệt giải quyết nhanh những vụ việc có điều kiện thi hành, không chần chừ làm mất cơ hội thi hành án nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của cấp có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương để lựa chọn phương pháp tổ chức thi hành án phù hợp. Tập trung tổ chức thi hành án có hiệu quả các vụ việc phức tạp, vụ việc có giá trị tiền, tài sản lớn; trong đó đối với các vụ việc án tín dụng, ngân hàng đã thi hành xong 24 việc, thu trên 18 tỷ đồng; các việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chống đối không tự nguyện thi hành đã áp dụng biện pháp cưỡng chế 33 trường hợp.

Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, đã tập trung thi hành xong 1.296 việc, thu được số tiền là 7.421.250.000 đồng, đạt tỷ lệ 75% về việc và 39% về tiền. Công tác thu hồi tiền, tài sản thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng bước đầu đạt hiệu quả².

Các vụ việc thi hành án liên quan đến kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đã tiến hành kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá đối với 29 vụ việc, trong đó có 21 việc bán đấu giá thành với số tiền 15 tỷ đồng, còn 8 vụ việc bán đấu giá chưa thành các Chi cục đang tiếp tục giảm giá để bán đấu giá; trong số 21 việc bán đấu giá thành đã giao tài sản được 16 việc, còn 5 việc các bên đương sự đang thỏa thuận về thời hạn giao tài sản.

Công tác CCHC tiếp tục được chú trọng. Lãnh đạo Cục thường xuyên kiểm tra, giám sát các bộ phận thực hiện nghiêm túc cơ chế Một cửa, cơ chế Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và dịch vụ Bưu chính trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, gắn với thực hiện 22 giải pháp về đẩy nhanh tiến độ giải quyết án đã góp phần giảm tải được các thủ tục, thời gian tổ chức thi hành án.

Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh và đã xây

¹ Trong đó số cũ chuyển sang trên 215,6 tỷ đồng; số thụ lý mới trên 238,5 tỷ đồng.

² Trong 8 vụ việc án tham nhũng, đã thu 414 triệu đồng/7,2 tỷ đồng; đối với 8 vụ việc về án kinh tế, đã thu 930 triệu đồng/9 tỷ đồng.

dựng Kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống tổ chức thực hiện, gắn với hoạt động công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Công điện và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ngành và của cấp ủy, chính quyền về công tác phòng ngừa, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kép.

3. Về kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Chi cục

Ngay từ đầu năm Cục THADS tỉnh đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, trong đó tập trung vào việc kiểm tra nghiệp vụ tổ chức thi hành án. Mục đích nhằm hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các Chi cục THADS cấp huyện đối với những vụ việc khó khăn, vụ việc phải tổ chức kê biên, cưỡng chế. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên đến nay, Cục THADS tỉnh chỉ tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất.

Việc hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục được thực hiện, kịp thời, đúng quy định đối với 10 vụ việc phức tạp và các vụ việc có giá trị thi hành lớn, vụ việc liên quan đến cưỡng chế thi hành án. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục, các Chi cục đã cơ bản tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn trong xử lý từng vụ việc, qua đó góp phần hạn chế được các sai sót.

4. Về công tác tổ chức, cán bộ

Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện xây dựng vị trí việc làm, tinh giảm biên chế theo quy định³.

Bộ máy lãnh đạo và các chức danh từ Cục đến Chi cục đã được kiện toàn khá đầy đủ. Công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo tiếp tục được quan tâm thực hiện và đã được phê duyệt đối với các giai đoạn quy hoạch cán bộ. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chất lượng đối với từng vị trí (6 tháng đầu năm 2021 đã điều động trong các Phòng cơ quan Cục THADS tỉnh đối với 02 trường hợp và chuyển đổi vị trí giữa kế toán ngân sách với kế toán nghiệp vụ; 01 đồng chí chuyển sang cơ quan khác).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được Cấp ủy, lãnh đạo Cục quan tâm và cử công chức tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn.

5. Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư tiếp tục được quan tâm. Phân công, bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc; lãnh đạo thực hiện việc tiếp công dân đầy đủ theo Quy chế tiếp công dân của cơ quan và tham gia tiếp dân tại trụ sở Ban tiếp dân - Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về công tác giải quyết đơn thư: 6 tháng năm 2021, các cơ quan THADS Hà

³Hiện nay, toàn ngành THADS Hà Tĩnh có 160 CBCC (117 biên chế, 43 Hợp đồng lao động ND68), trong đó: 50 Chấp hành viên (1 Chấp hành viên Cao cấp, 10 Chấp hành viên Trung cấp, 39 Chấp hành viên sơ cấp), có 5 Thẩm tra viên (2 Thẩm tra viên chính), có 22 Thư ký, 16 Kế toán và các chức danh khác.

Tỉnh đã tiếp nhận 47 đơn thư các loại. Trong đó có 17 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo và 20 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua kiểm tra nội dung đơn, xét thấy: trong tổng số 17 đơn khiếu nại và 10 đơn tố cáo thì có 09 đơn đủ điều kiện thụ lý giải quyết (07 đơn khiếu nại và 02 đơn tố cáo), số còn lại không đủ điều kiện thụ lý nên cơ quan THADS Hà Tĩnh đã trả lời, hướng dẫn công dân.

Kết quả giải quyết: 07 đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý, đã ban hành 06 Quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó 02 đơn có nội dung khiếu nại đúng toàn bộ và 04 đơn có nội dung khiếu nại sai toàn bộ, còn 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết; trong 02 đơn tố cáo đủ điều kiện thụ lý, cơ quan THADS đã ban hành 01 Kết luận giải quyết tố cáo, nội dung: tố cáo sai toàn bộ, còn 01 đơn tố cáo đang trong hạn giải quyết.

+ Đối với 20 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó có 8 đơn, nội dung trùng nên tiến hành lưu đơn; 12 đơn đã trả lời công dân theo quy định. đến nay, các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã giải quyết xong 45/47 đơn (đạt tỷ lệ 95,7%)

+ Đến thời điểm hiện tại, toàn ngành THADS tỉnh Hà Tĩnh không có đơn thư do Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội hoặc các cơ quan liên quan chuyển đến hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo gay gắt, phức tạp, kéo dài

6. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

- Cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác THADS trên địa bàn. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, giám sát các vụ việc trọng điểm, phức tạp và án kinh tế, tham nhũng.

- Ban chỉ đạo THADS tỉnh và Ban chỉ đạo THADS cấp huyện đã được kiện toàn theo quy định, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo ngày càng được nâng lên đã tổ chức được nhiều cuộc họp và cho ý kiến chỉ đạo, xử lý các vụ việc phức tạp; nhất là đối với 11 vụ việc cưỡng chế phải huy động lực lượng.

- Cục THADS Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết như: Sở Tư pháp, TAND, VKSND, Ngân hàng Nhà nước, Phòng Cảnh sát THAHS và Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh, sở TN&MT, Bảo hiểm xã hội và Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện trong việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Phối hợp với VKSND tỉnh và TAND tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án, số liệu thống kê liên ngành về kết quả thi hành án dân sự và đã xét miễn, giảm thi hành án đối với 4 trường hợp, với số tiền trên 31 triệu đồng. Công tác phối hợp với các Trại Tạm giam, Trại giam trong thi hành án tiếp tục đạt hiệu quả, trong 6 tháng năm 2021 đã phối hợp thi hành xong đối với 230 việc, thu trên 4 tỷ đồng.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Nhìn chung số thụ lý mới giảm so với cùng kỳ (giảm trên 380 việc và hơn 400 tỷ đồng) nhưng kết quả thi hành về tiền đạt còn chưa cao. Bên cạnh đó, vẫn

còn 667 việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong tương ứng với số tiền trên 117 tỷ đồng;

- Số việc, tiền chưa có điều kiện thi hành vẫn còn lớn, hiện còn 568 việc, tương ứng số tiền trên 169 tỷ đồng (đã trừ số theo dõi riêng);

- Tình trạng dễ xảy ra thiếu sót, vi phạm nhất là về trình tự, thủ tục thi hành án, đặc biệt về trình tự thời gian, như: xác minh, tổng đạt tại một số Chi cục vẫn còn; công tác tự kiểm tra của thủ trưởng đơn vị, Chấp hành viên ở một số Chi cục THADS cấp huyện còn chưa chủ động, mang tính hình thức.

- Do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid -19 nên đến nay, một số vụ việc vẫn chưa tổ chức cưỡng chế; có nhiều vụ việc tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng chưa có người mua;

- Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thi hành án vẫn còn (9 tháng năm 2021 phát sinh 47 đơn thư các loại);

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

2.1. Nguyên nhân chủ quan:

+ Vẫn còn có Chấp hành viên quá trình tổ chức thi hành án chưa thật sự quyết liệt, chưa kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật để tổ chức thi hành án đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục và mang lại hiệu quả cao;

+ Công tác phối hợp các ngành, các cấp với cơ quan THADS trong một số vụ việc còn chưa thật sự đạt yêu cầu, nhất là các vụ việc liên quan đến cưỡng chế tài sản;

+ Công tác tiếp dân tại một số Chi cục nhìn chung còn đạt hiệu quả thấp; cán bộ được phân công tiếp công dân thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống và kỹ năng tiếp dân nên có trường hợp công dân bức xúc gửi đơn đến những cấp, ngành không có thẩm quyền giải quyết.

2.2. Nguyên nhân khách quan:

- Dịch bệnh Covid- 19, nhiều địa phương phải áp dụng phong tỏa, cách ly xã hội; các cấp chính quyền đang tập trung cao độ cho công tác chống dịch nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng giải quyết án; việc xác minh tài sản, tổng đạt vẫn bản buộc phải dừng lại; nhiều vụ việc đã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế, kê biên, định giá nhưng không thực hiện được. Dịch bệnh cũng đã làm cho nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán tạm dừng, sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, kéo theo thất nghiệp, người dân không có thu nhập làm cho các vụ việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tăng. Bên cạnh đó số việc, tiền chuyển kỳ sau tương đối lớn (trên 1.200 việc và gần 300 tỷ đồng) cùng với việc thụ lý nhiều vụ việc có giá trị tiền, tài sản phải thi hành lớn, tương đối phức tạp đã tạo không ít áp lực lớn cho các Chấp hành viên trong tổ chức thi hành án;

- Có nhiều vụ việc định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản nên mặc dù đã giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua.

- Nhiều vụ việc có khó khăn, phức tạp các cơ quan THADS đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng đến nay vẫn chưa thi hành xong, trong đó có nhiều vụ việc

đang chờ ý kiến chỉ đạo của BCD thi hành án, trả lời của cấp có thẩm quyền.

- Có 02 Bản án, Quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành của năm 2020 chuyển sang nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết xong;

- Một số vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, nhưng khả năng thi hành thấp do đương sự không có tài sản hoặc có tài sản nhưng giá trị rất nhỏ, trong đó có việc thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người phải thi hành án còn chưa cao, đa số bộ phận tìm cách trốn tránh, chây ì, đổ lỗi do dịch bệnh nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, có công dân còn cố tình làm đơn khiếu nại, tố cáo mục đích kéo dài việc THADS.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác THADS tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng nhìn chung còn nhiều bất cập; trụ sở của một số Chi cục xây dựng đã lâu nay đã xuống cấp trầm trọng, chưa có kinh phí để tu bổ; có Chi cục trụ sở đang xây dựng nên mượn tạm nhà dân để làm việc; nhiều Chi cục không có kho vật chứng để bảo quản, không có ô tô để phục vụ cưỡng chế thi hành án; Kinh phí mua sắm các dụng cụ cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan THADS Hà Tĩnh nhìn chung còn rất hạn chế;

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tại một số cơ quan THADS chưa thực sự quyết liệt, thiếu sâu sát; công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra, chỉ đạo đối với từng Chấp hành viên, từng vụ việc ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng hiệu quả còn chưa cao;.

- Vẫn còn tình trạng ở một số Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án chưa tuân thủ đầy đủ, chính xác các trình tự thủ tục về THADS theo quy định của pháp luật, chưa quan tâm nghiên cứu, tự kiểm tra để hoàn thiện hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán nghiệp vụ...

- Công tác phối hợp các ngành, các cấp với cơ quan THADS trong một số trường hợp, đặc biệt là các vụ việc phức tạp và các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế chưa thực sự hiệu quả.

- Một số đơn vị bố trí cán bộ tiếp dân chưa hiệu quả nên không giải thích, hướng dẫn, trả lời công dân chưa thích đáng dẫn đến việc công dân bức xúc gửi đơn đến nhiều cấp, nhiều ngành;

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Nhiệm vụ, giải pháp

Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Cấp ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao thì Thủ trưởng các đơn vị quán triệt sâu sắc đến toàn thể CBCC và người lao động

trong đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định của cấp có thẩm quyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác;

- Các đơn vị tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương để lựa chọn phương pháp, cách thức tổ chức thi hành án phù hợp, đạt hiệu quả cao; những vụ việc nào có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị tiền, tài sản phải thi hành lớn, ảnh hưởng đến chi tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, của ngành thì quyết liệt tổ chức thi hành án nhưng phải đảm bảo an toàn và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa việc công dân làm đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp;

- Tăng cường sử dụng các phần mềm trong hoạt động công vụ; tiếp tục tổ chức tập huấn cho các Chi cục THADS cấp huyện về sử dụng các phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS; chữ ký số; phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; phần mềm Thụ lý và thống kê thi hành án

2. Kiến nghị, đề xuất

- Kính đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các cơ quan THADS địa phương một số nội dung như:

+ Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương trong về các vấn đề như: kinh phí mua sắm các thiết bị đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch Covid -19, đầu tư kho vật chứng; nâng cấp Hệ thống Hỗ trợ trực tuyến tại Cục và đầu tư mới tại các Chi cục THADS cấp huyện;

+ Quan tâm hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương về hướng giải quyết đối với các vụ việc thi hành án trong điều kiện do dịch bệnh Covid -19 mà không thể tổ chức thi hành án được; hướng dẫn nghiệp vụ đối với các vụ việc có khó khăn, bất cập liên quan đến thể chế, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành;

+ Tăng cường áp dụng các phần mềm trong hoạt động chuyên môn; tiếp tục ưu tiên các cuộc họp, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ... bằng hình thức trực tuyến;

- Kính đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác thi hành án dân sự; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thi hành các vụ việc có khó khăn, phức tạp, các vụ việc trọng điểm trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với cơ quan THADS trong việc tổ chức thi hành án đặc biệt đối với các vụ việc cưỡng chế;

- Đề nghị VKSND các cấp nâng cao chất lượng kiểm sát xét xử trong đó có nội dung về phân trách nhiệm dân sự đảm bảo bản án được tuyên có hiệu quả thi hành trên thực tế;

- Đề nghị TAND tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chuyển giao bản án, quyết định; kịp thời giải thích, đính chính bản án, quyết định tuyên không rõ theo đề nghị của cơ quan thi hành án.

Trên đây Báo cáo kết quả công THADS 6 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Cục THADS Hà Tĩnh trình HĐND tỉnh. Rất mong tiếp

nhận quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để công tác THADS Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (để b/c);
- Ban NC Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để b/c);
- Cấp ủy, lãnh đạo Cục;
- Lưu VT.

Gửi văn bản giấy và điện tử./.



CỤC TRƯỞNG

Văn Đình Minh